

รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ
เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ชื่อวิชา การบัญชี 2

ขอบเขตของวิชา ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงิน ที่เกี่ยวกับรายได้ การนำเสนองบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน

หัวข้อและเนื้อหา	วัตถุประสงค์	เอกสารที่ต้องศึกษา
รายได้ 1. รายได้ 1.1 การขายสินค้า 1.2 การให้บริการ 1.3 ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล 1.4 โปรแกรมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า 1.5 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 2. สัญญาก่อสร้าง	เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า และปัญหาในทางปฏิบัติตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การนำเสนองบการเงิน 1. การนำเสนองบการเงิน 1.1 งบแสดงฐานะการเงิน 1.2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของเจ้าของ 1.4 งบกระแสเงินสด 1.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 2. งบการเงินระหว่างกาล 3. การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง	เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การนำเสนอ งบการเงินแบบสมบูรณ์ และเพื่อให้เข้าใจรูปแบบและปัญหาในการจัดทำ งบการเงินต่างๆ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินและให้ทราบถึงการนำเสนอรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

**รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ
เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

หัวข้อและเนื้อหา	วัตถุประสงค์	เอกสารที่ต้องศึกษา
		<ul style="list-style-type: none"> - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การปรับปรุง ย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงิน ในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 1. ส่วนงานดำเนินงาน	<p>เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชี เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลหรือส่วนงานดำเนินงาน การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน การแสดงรายการและ การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทาง การเงิน เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา รายงาน สิ้นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิกและ การเปิดเผยข้อมูลสำหรับสัญญา ประกันภัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
2. การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของ ธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน		<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและ สถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน (ฉบับที่ 27 เดิม)
3. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4. การแสดงรายการและการเปิดเผย ข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน		<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผย ข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
5. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา รายงาน		<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบ ระยะเวลารายงาน
6. สัญญาประกันภัย		<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาประกันภัย
7. สิ้นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก		<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สิ้นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
เรื่องอื่นๆ	เพื่อให้เข้าใจ :-	
1. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> - วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการแปลงค่า รายการที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งการแปลงค่างบการเงินที่เป็น เงินตราต่างประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

**รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ
เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

หัวข้อและเนื้อหา	วัตถุประสงค์	เอกสารที่ต้องศึกษา
2. กำไรต่อหุ้น	- วิธีการคำนวณกำไรต่อหุ้นในกรณีต่างๆ	- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง กำไรต่อหุ้น
3. นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด	- วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชีรวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี การแสดงรายการบางรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
4. สัญญาเช่า (ทางด้านผู้ให้เช่า)	- วิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า (ทางด้านผู้ให้เช่า)	- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า(ทางด้านผู้ให้เช่า) - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน- สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า (ทางด้านผู้ให้เช่า)
5. การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาลทางบัญชีและข้อผิดพลาด	- วิธีปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล	- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
6. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-วิธีการปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินในกรณีที่กิจการมีการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
7. การวัดมูลค่ายุติธรรม	-เพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องของการวัดมูลค่ายุติธรรมตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม	- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
8. ข้อตกลงสัมปทานบริการและการเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ	- วิธีปฏิบัติทางการบัญชี สำหรับข้อตกลงสัมปทานบริการ	- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
9. การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้กับเจ้าของ	- วิธีปฏิบัติทางการบัญชี สำหรับการจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้กับเจ้าของ	- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้กับเจ้าของ
10. เกษตรกรรม	- วิธีปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับสินทรัพย์ชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตร	- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม

**รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ
เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

หัวข้อและเนื้อหา	วัตถุประสงค์	เอกสารประกอบ
การบัญชีต้นทุน 1. ต้นทุนและวัตถุประสงค์ของการบันทึกบัญชีต้นทุน 1.1 วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน 1.2 การจำแนกประเภทต้นทุน 1.3 ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต 1.4 ต้นทุนการผลิตในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1.5 ระบบต้นทุนจริงและระบบต้นทุนปกติ 1.6 การบันทึกบัญชีระบบต้นทุนการผลิต 1.7 ระบบต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง 1.8 การบันทึกบัญชีระบบต้นทุนมาตรฐาน 2. การคำนวณต้นทุนและการบันทึกบัญชี 2.1 ระบบต้นทุนงานสั่งทำ 2.2 ระบบต้นทุนช่วงการผลิต	<p>เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบัญชี ต้นทุนการจำแนกประเภทต้นทุน ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิตในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ระบบต้นทุนจริง ระบบต้นทุนปกติ ระบบต้นทุนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ผลต่าง การบันทึกบัญชีต้นทุน การผลิตและระบบต้นทุนมาตรฐาน</p> <p>เพื่อให้ทราบหลักการและวิธีการสะสมต้นทุน การบันทึกบัญชี รวมถึงวิธีบันทึกบัญชีเกี่ยวกับของเสีย เศษซาก และงานมีตำหนิ</p>	
3. การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต 3.1 อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตแบบอัตราเดียวทั้งโรงงาน 3.2 อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตสำหรับแต่ละแผนกการผลิต 3.3 ต้นทุนฐานกิจกรรม 3.4 การปันส่วนต้นทุนแผนกบริการ 3.4.1 วิธีปันส่วนโดยตรง 3.4.2 วิธีปันส่วนตามลำดับขั้น 3.4.3 วิธีปันส่วนแบบสลับ	<p>เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตและต้นทุนแผนกบริการรวมทั้งการคำนวณต้นทุนตามแนวคิดระบบต้นทุนฐานกิจกรรม</p>	
4. การปันส่วนต้นทุนร่วมและการบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ 4.1 การปันส่วนต้นทุนร่วม 4.1.1 วิธีจำนวนหน่วยผลผลิต 4.1.2 วิธีมูลค่าขาย ณ จุดแยกตัว 4.1.3 วิธีมูลค่าขายที่คาดว่าจะได้รับสุทธิ 4.1.4 วิธีมูลค่าขายที่ปรับปรุง 4.1.5 วิธีใช้เกณฑ์กำหนดน้ำหนัก 4.2 การปันส่วนต้นทุนร่วมให้ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 4.3 การบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้	<p>เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ ปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์ ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้</p>	